

ภาพกิจกรรม การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล

ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒

โดยการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น



รายงานผลการประชาคม เรื่อง การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล การจัดทำ(ร่าง)แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นในพื้นที่ในการพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตำบลกุดตุ้ม

ดำเนินการประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ ในวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม โดยนางกนกพร ศรีวินกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ฉบับที่ ๒ ประชุมประชาคมระดับตำบล ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อเพิ่มเติมโครงการ ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเข้าบรรจุในแผนพัฒนา เพื่อจะได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ

โดยผู้ร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุม
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์

โครงการประชาคม
เพื่อยกร่างข้อบัญญัติ พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
(แผนงานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม)

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม ได้ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาและแผนพัฒนาหมู่บ้าน เรื่องการยกร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมดอยู่ ๔ ข้อบัญญัติ ได้แก่ ๑.ร่างข้อบัญญัติ การควบคุมเหตุรำคาญ ๒.ร่างข้อบัญญัติ การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ๓.ร่างข้อบัญญัติ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และ ๔.ร่างข้อบัญญัติตลาด ในระหว่าง วันที่ ๖-๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้ง ๑๘ หมู่บ้าน ในตำบลกุดตุ้ม

โดยมีนางกนกพร ศรีวินกุล นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้ม เป็นประธานจัดประชุมประชาคมใน ครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชาคมประกอบด้วยชาวบ้านในพื้นที่ตำบลกุดตุ้ม รวมถึงผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา ร่วมประชุมประชาคม ณ ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน ของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อทำประชาคมติ เสนอแนะ เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ทั้ง ๔ ร่าง เพื่อจะได้นำไปพัฒนาและกำกับดูแล ฟันธง ราษฎรในตำบลกุดตุ้มให้เกิด ประโยชน์สูงสุด โดยมีข้อบังคับตำบลรองรับการพัฒนาในพื้นที่ และให้ก้าวทันยุคทันสมัย ตามกฎหมายปัจจุบัน และเพื่อรองรับในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่จะยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเทศบาลตำบล โดยผู้เข้าร่วมประชุมมีข้อเสนอ ข้อตกลง หรือมติที่ประชุมดังนี้
มติที่ประชุม มีมติเห็นชอบ มติเป็นเอกฉันท์

ในการนี้ หน่วยงาน จึงได้นำมติประชาคมหมู่บ้าน ไปเข้าที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อ พิจารณาร่างข้อบัญญัติตำบล อันจะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อไป



